




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, newsfreelancer)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมต.สร. พร้อมทีมผู้บริหารสร. และทีมแพทย์ อสม. ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.ภูฎี ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ และในต.น้ำเต้า ต.วัดตะกุก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา มี 7 อำเภอ คือผักไห่ เสนา บางบาล บางปะหัน บางไทร บางปะอิน และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10,028 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และยังไม่สูญเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. ขอให้ปชช.ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพหลังน้ำลด ได้แก่ โรคไข้ฉี่หนู โรคเมลิออย และโรคไข้เลือดออก พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ และสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่กรณีเกิดการระบาดของโรค รวมถึงเร่งสื่อสารให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน</p>	
<p>Line OA “หมอพร้อม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ,เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานไลน์หมอพร้อม 15,799,943 รายชื่อ ขณะที่ผลการสำรวจของ สสส. พบว่าปชช.มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด 67% พร้อมเดินทางพัฒนาระบบไลน์หมอพร้อมให้มีประสิทธิภาพและตอบโต้การให้บริการสุขภาพดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมามีการใช้ ปม. ทั้งสิ้น 16.2 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนและพัฒนาช่องทางสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ส.ค.2567 มีการส่งข้อความรวม 1,170,167,162 ข้อความ เฉลี่ยเดือนละ 146 ล้านข้อความ ซึ่งหากคำนวณจากแพ็กเกจการสื่อสารของไลน์ที่จะประกาศใช้ในปี 2568 กรณีใช้แพ็กเกจสูงสุดเพื่อส่งข้อความได้ไม่จำกัด ซึ่งกำหนดที่ 48 ล้านข้อความต่อเดือน ส่วนต่างข้อความละ 0.01 บาท จะพบว่า สร. ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่า 50 ล้านบาท</p>	
<p>แต่งตั้งโยกย้ายขรก.ระดับสูง สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งผอ.รพศ. และ รพท. 36 คน,นพ.สสจ. 23 คน, แต่งตั้งนพ.สสจ. ผอ.รพท.ที่รักษาการอยู่ก่อนแล้ว 7 คน และผอ.กอง สป.สร. 4 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องรอผู้เกษียณ และเริ่มปีงบประมาณใหม่</p>	
<p>สร.ร่วมมือคณะแพทยฯ.สงขลานครินทร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.เผยว่า คณะผู้บริหาร สร. ร่วมหารือกับ ผศ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) และคณะ แนวทางความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สร.และ ม.อ.ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบสุขภาพดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร และการต่อยอดการใช้ข้อมูลพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้ความเห็นเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและวางแผนสร้างความร่วมมือกับ สร. ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างความไว้วางใจแก่ปชช.ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ สร.ให้ความสำคัญ เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Digital Trust และความปลอดภัยไซเบอร์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคหัดระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., sondhitalk, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. เผยถึงการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์น่าเป็นห่วง มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 ก.ย.67 จำนวน 2,371 ราย มีผู้เสียชีวิตในรอบเดือนที่ผ่านมา 5 ราย ภาพรวมมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำมาก อยู่ที่ 40-50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแพร่ 1 ต่อ 50 คน จึงต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เด็กอนุบาล และนร.ชั้นป. 1-6 ก่อนปิดเทอม หากทำได้ตามแผนจะช่วยให้สามารถควบคุมการระบาดได้</p> <p>- พญ.วรายา เหลืองอ่อน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคหัด จะฉีด 2 เข็ม ถ้าฉีดเพียงเข็มเดียวภูมิคุ้มกันจะมีส่วน ไม่สูงพอที่จะป้องกันโรคได้ รวมถึงเพื่อให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ การรับวัคซีนในพื้นที่ที่ต้องครอบคลุมมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปด้วย ถ้าไม่ถึงจะยังมีคนเสี่ยงติดเชื้อได้ และเกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้</p>	
<p>อย.แจงเลขบนผลไม้นำเข้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผยถึงกรณีแชร์ภาพสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนผลไม้นำเข้า หากมีรหัสเลข 8 หมายถึงเป็นผลไม้ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) ว่า ข้อมูลไม่เป็นความจริง และไม่ได้เป็นคำเตือนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งรหัสตัวเลขบนสติ๊กเกอร์ติดผลไม้นำเข้าคือรหัส Price Look up (PLU) ที่องค์การการค้าโลก (IFPS) กำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ข้อมูลกับผู้บริโภคได้สินค้าตรงตามความต้องการ โดยร้านค้าปลีกไม่ต้องทำป้ายบ่งชี้เพิ่ม</p>	
<p>อย.ปรับองค์กรเป็น co creator</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.พร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุก (co-creator) ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้น เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย.67 เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่มุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค</p>	
<p>สร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กรมสุขภาพจิต และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนจัดทำคอนเทนต์ที่เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายการผลิตสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะความเครียด ปัญหาความเครียด หรือสุขภาพจิต โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม</p>	
<p>การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ Soft Skills</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- รพ.สวนสราญรมย์ร่วมกับสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ "Soft Skills : สร้างคุณค่าผู้สูงอายุไทย ในศตวรรษที่ 21" พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ปัญหาและปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น พร้อมชูประเด็นผู้สูงอายุมีความสุขและเป็นคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังในสังคม</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ กรม คร. ประกาศฝีดาษลิงอัตราการระบาดต่ำ ทั้งประเทศมีประมาณ 800 ราย และที่เสียชีวิตนั้นเพราะมีการติดเชื้อไวรัสเอชอี และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น การติดตามของ สส.พบว่าผู้ติดเชื้อปลอดภัยดี ส่วนวัคซีนยังไม่ขึ้นทะเบียน จะฉีดให้ฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่เสนอข่าวให้น่ากลัว โดยไม่ยึดความจริง และอาจทำให้นำไปสู่การคว่ำวัคซีน ควรต้องจับตามองอย่างเข้มข้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คำแถลงนโยบายรัฐบาลแพทองธาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, isranews, mcof)</p> <p>- สภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่รายงานคำแถลงนโยบายของกรม.ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 12-13 ก.ย.67 เสนอ 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที โดยข้อ 8. รัฐบาลจะแก้ปัญหาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร เริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้น ควบคุม การลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด การปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การฝึกอาชีพ การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีก เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม</p>	
<p>ความคืบหน้าคลินิกทำแท้งเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ch7, mcof, thainewsonline, sondhitalk, ejan, thaich8)</p> <p>- พนักงานอัยการคดีศาลแขวงดุสิต ถ.นครไชยศรี ยื่นฟ้อง น.ต.ธนบุญย์ ฤกษ์ฤทธิกุลธิดาธา หรือ หมอแม็ก อายุ 55 ปี อดีตทหารเรือ ฐานความผิดประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตจากแพทยสภา กรณีถูก จนท. ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน บช.น.จับกุม เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา เข้าตรวจค้นและจับกุมคลินิกทำแท้งเถื่อน ในช.เพชรบุรี 31 เขตราชเทวี พร้อมจับกุม น.ต.ธนบุญย์ ทำหน้าที่เป็นแพทย์อยู่ในคลินิกดังกล่าว โดยภายหลังยื่นฟ้อง ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 9 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ขณะที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยยื่นเงินสด 60,000 บาทเป็นหลักประกันตัว</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีผู้ส่งต่อข้อมูลค่าความดันโลหิตมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี คือ 150/90 เป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยพลาดโอกาสในการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก. sanook)</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โปสตรณิกการแชร์ข้อมูลการระบาดของโรคฝีดาษเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า กลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีน เผยแพร่เนื้อหาประหลาดๆ จับแพะชนแกะ สร้างความหวาดกลัว โดยสำนักข่าว AFP ได้ทำการตรวจสอบพบไม่เป็นความจริง</p>	
<p>สขช. มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาระดับโลกด้านปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนก เตรียมยกระดับสู่การเรียนการสอนในระบบ Cloud University โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ เช่น การผลิตหลักสูตรสองปริญญา ธนาคารสะสมหน่วยกิต สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีความสอดคล้องกับแผนผลิตกำลังคนของ สช. ระบบการเรียนการสอนของ สขช. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ด้วยหลัก "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่มีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสุขภาพกับเครือข่ายของชุมชน รวมถึงการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21</p>	
<p>ฉีดวัคซีนโควิด 19 เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ejan)</p> <p>- โคเรียไทมส์ รายงานข่าวระบุ อีแทกึน อดีตสมาชิกวง Akdong Club เสียชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 41 ปี หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เบื้องต้นมีรายงานได้รับผลกระทบจากวัคซีนทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรง โดยมีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ด้านภรรยาของ อีแทกึน เผยแพทย์ที่ทำการชันสูตร ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด จึงทำให้ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาไม่สามารถทำได้</p>	
<p>ผู้ป่วยไขหวัดนกในสหรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และกรมอนามัยและบริการผู้สูงอายุของรัฐมิสซูรี พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก เข้ารับการรักษาในรพ. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ก่อนหายป่วยและกลับบ้านแล้ว โดยเป็นผู้ป่วยไข้หวัดนกคนที่ 14 ของสหรัฐในปีนี้ และเป็นรายแรกที่มีการยืนยันไม่เคยสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ</p>	
<p>ชายสติไม่ดีก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อนบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, ch3plus, ch7)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวน สน.ห้วยขวาง รับแจ้งเหตุนายนาวิน อายุ 25 ปี ถูกแทงเสียชีวิตที่ ซ.ประชาสงเคราะห์ 39 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมีปากเสียงกับนายน้อย อายุ 42 ปี อาศัยภายในแฟลตเดียวกัน เป็นชายสติไม่ดี เคยรักษาที่ รพ.เจ้าพระยา และพบประวัติการเสพยา ใช้มีดทำครัวความยาวประมาณ 24 นิ้ว แทงนายนาวิน และหลบหนีไป ต่อมาตำรวจตามไปควบคุมตัวได้ จึงทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ก่อนควบคุมตัวไปเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น ส่วนเรื่องเป็นผู้ป่วยจิตเวช ต้องรอผลพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง</p>	
<p>ชายป่วยจิตเวช เมาสู่ศาลล้มล้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- พ.ต.อ.อโณทัย จินตามณี ผกก.สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ได้รับแจ้งเหตุ กรณี นายสุรียา สุขสว่าง อายุ 50 ปี มีอาการทางจิตได้ไปกินสุราจนเมาแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด ระวังสติอารมณ์ไม่ได้ใช้มีดไล่ฟันชาวบ้าน แต่ชาวบ้านหนีได้ทัน จึงไม่ได้รับอันตราย แล้วหลบขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนบ้านชั้น 2 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ระงับเหตุตัดสินใจใช้ไม้ง่ามบุกงัดประตูเข้าไปควบคุมตัวและนำผู้ก่อเหตุส่งรพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อรักษาอาการ</p>	
<p>เปิดขายน้ำกระท่อมใกล้แหล่งสถานศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- พ.ต.อ.อานันท์จักร กนกนพัทธ์ ผกก.สภ.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับรายงานว่ามีกรเปิดร้านขายน้ำกระท่อม บริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งการศึกษา ขายน้ำกระท่อมให้เยาวชนมาดื่ม จึงสั่งการ จนท. เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายน้ำกระท่อม เลขที่ 352/4 หมู่ 8 ต.บ้านดู่ พร้อมจับกุมตัวนายพลาริ รัตนาชัย อายุ 18 ปี ผู้ดูแลร้านขายน้ำกระท่อม พร้อมของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าของกิจการมีพฤติการณ์ลงเฟสบุ๊คประกาศรับสมัครเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้จัดการร้าน เพื่อเลี่ยงกฎหมาย และร้านนี้เคยโดนจับมาแล้วหลายครั้ง มีหลายสาขาหลายจังหวัด.</p>	